

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าหลังเฟดไม่มีสัญญาณขึ้นดบ.,คาดเฮดจ์ฟันด์เข้าเก็งกำไร

*บาท/ดอลลาร์ช่วงเข้านี้แข็งค่าต่อเนื่องจากเมื่อวาน และไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 3 เดือน ที่บริเวณ 32.11 โดยเป็นการแข็งค่าในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค ซึ่งได้แรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ยังไม่ได้ส่งสัญญาณถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด อย่างที่ตลาดกังวลกันก่อนหน้านี้

*เงินบาทในช่วงเข้านี้ แข็งค่าสุดนับตั้งแต่ 10 เม.ย.ซึ่งขณะนั้นอยู่ที่ 32.10

*ดอลลาร์อยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ เมื่อเทียบตะกร้าสกุลเงินหลักในการซื้อขายช่วงเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยเผชิญกับแรงกดดันหลังรายงานการประชุมนโยบายในเดือนมิ.ย.ของเฟด ไม่ได้บ่งชี้ชัดเจนว่า เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด

*รายงานดังกล่าวยืนยันว่า โครงการซื้อพันธบัตรรายเดือนของเฟดจะสิ้นสุดลงในเดือนต.ค.นี้ และผู้กำหนดนโยบายได้หารือถึงความยุ่งยากในการปรับลดมาตรการกระตุ้น ที่อัตราคิดเม็ดเงินกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ เข้าสู่ระบบการเงินก่อนหน้านี้

*นายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ย้ำว่า อีซีบีพร้อมที่จะใช้"เครื่องมือแบบพิเศษ" ถ้าจำเป็น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ในสุนทรพจน์ของเขา ได้ผลักดันการบูรณาการแบบใกล้ชิดขึ้นของยุโรป เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวและเกิดการจ้างงาน

*คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน ธนาคารกลางเกาหลีใต้ ลงมติตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% เป็นครั้งที่ 14 ติดต่อกัน ในการประชุมวันนี้ ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของธนาคารกลาง ต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน แม้จะมีสัญญาณการชะลอตัวลงบ้างในช่วงที่ผ่านมา ก็ตาม

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.319 บาท

*09.21 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.18/20 จาก 32.220/255 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.155/205 จาก 32.23/25 เมื่อวาน
*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.55/57 จาก 101.62 เมื่อวาน
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3642/44 จาก 1.3644 เมื่อวาน

"บาทเช้านี้แข็งค่าเหมือนกับ regional หลังจากที่เฟดไม่ได้ส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ย ที่เข้ามา(ซื้อเงินบาท) เช้านี้ เห็นเป็นชื่อใหม่ๆเยอะเหมือนกัน เชื่อว่าน่าจะเป็นเฮดจ์ฟันด์ ที่เข้ามาในตลาดในวันนี้" ดิลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทเช้านี้แข็งค่าขึ้นในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค ซึ่งได้แรงหนุนจากการที่เฟดไม่ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ย เร็วกว่าที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้ ทำให้มีแรงซื้อสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่กลับเข้ามา
ดิลเลอร์ ระบุว่า เท่าที่เห็นรายชื่อนักลงทุนที่เข้าซื้อเงินบาทในช่วงเช้านี้ คาดว่า จะเป็นกลุ่มเฮดจ์ฟันด์จากต่างประเทศ ซึ่งอาศัยจังหวะที่ค่าเงินในภูมิภาค อาจจะแข็งค่าขึ้นได้ต่อเนื่องในช่วงนี้ เข้ามาเก็งกำไร โดยเป็นไปทั่วทั้งภูมิภาค
ขณะที่คาดว่า เงินบาทในวันนี้จะมีแนวต้านที่ 32.00 และแนวรับที่ 32.20

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้